
ขาวประจําวันศุกรท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2558
ขาวจากหนังสือพมิพไทยรัฐ

เกษตรไทย...ไปเออีซี เตือนภัยชาวนารายยอย

เหลือเวลาไมถึง 5 เดือน จะถึงวันเปดประตูเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี วันนี้
ประเทศไทยพรอมแคไหน ภาคผลิตเกษตรกรสวนไหนนาหวงใยมากที่สุด

“ขาว ไมใชจะมีปญหาเฉพาะแคในตลาดเออีซีเทานั้น ในตลาดโลกก็จะมีปญหาดวย” รศ. ดร.บัญชา
ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความเห็นดวยความกังวล หวงใยใน
อนาคตชาวนาไทย

จากพบปะเกษตรกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยการเปดโรงเรียนชาวนา ฝกอบรมใหความรู
กับชาวนามากกวา 10 ป พบวา วันนี้ชาวนาไทยสวนใหญ ยังเปนไดแคเพียงคนปลูกขาวเทานั้น ไมคอยมี
ความรูในการเลือกสายพันธุขาว เหมาะสมจะปลูกที่ไหน อยางไร การนําเทคโนโลยีมาใช ยังไมเกง ทํา
การตลาดไมได

“ในอาเซียน เวียดนามกับพมาจะเปนคูแขงที่นากลัว วันนี้พมามีการวางแผนขยายพ้ืนที่ชลประทาน
อยางเปนระบบ เพ่ือเตรียมที่จะเปนผูสงออกขาวรายใหญใหเหมือนในอดีต สวนเวียดนามแทบไมตองพูดถึง



การสงเสริมการปลูกขาวทําไดดีกวาเรามาก มีการวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ มีการตั้งหนวยงานมา
ศึกษาวิจัยรับผิดชอบเรื่องนั้นเปนการเฉพาะ ที่สําคัญรัฐบาลประกาศใหคํามั่นสัญญาวา จะทําอะไรจะทําจริง
เพราะระบบการเมืองของเขาเปนแบบสังคมนิยม รัฐบาลสามารถจัดการอะไรไดงายกวาเรา”

หากประเทศไทยตองการให ขาวไทย ชาวนาไทย อยูรอด รศ.ดร.บัญชา มองวา รัฐบาล โดยเฉพาะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองเนนใหเกษตรกรปลูกขาวคุณภาพ ที่ขายไดราคาสูง เพ่ือปอนตลาดนิชมาร
เก็ต หรือตลาดเฉพาะอยาง ขาวออแกนิกส ขาวไรซเบอรี่ ขาวสังขหยด ขาวหอมมะลิ ฯลฯ

แตตองไมใชการสงเสริมใหปลูกแบบเหวี่ยงแห ใหปลูกพร่ําเพรื่อไปทั่ว...จะตองมีการกําหนดโซนนิ่ง
ใหชัดเจน ขาวพันธุไหนควรปลูกพ้ืนที่ไหน เพ่ือจะไดควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณใหเหมาะสมกับความ
ตองการของตลาด ผลผลิตจะไดไมลนตลาด ใหเปนปญหาตองมาตามแกกันอีก

“และที่นาหวงที่สุด ทุกวันนี้บานเราปลูกขาวกันเยอะมาก ไดผลผลิตออกมาไมรูจะเอาไปขายใคร
วันนี้หลายประเทศ ปลูกขาวไมพอกิน ไดหันมาเริ่มปลูกขาวกันมากขึ้น เพ่ือลดการนําเขาและสราง ความ
มั่นคงทางอาหาร เราจึงมีตลาดพอใหไปขายไดไมกี่ประเทศ ญ่ีปุน สิงคโปร ฮองกง แมแตตะวันออกกลาง
ถึงจะไมมีนาใหปลูกขาว แตไดมาเชานาจางนายทุนไทยปลูกสงขาวไป ขายเขาโดยตรงมาหลายปแลว
อนาคตตลาดขาวจะแคบไปเรื่อยๆ”



นอกจากนั้น ดร.บัญชา ยังบอกอีกวา ผูเช่ียวชาญไดทํานายอนาคตการทํานาของประเทศไทยจะ
เปล่ียนไป จากปจจุบันเกษตรกรรายยอยเชาที่นายทุนทํานา จะกลายเปนนายทุนจะเอาที่นามาปลูกขาวเปน
แปลงใหญซะเอง ทํานาแบบฟารมแมชชีนเนอร โดยใชเครื่องจักรกลทั้งหมด

“10 ปขางหนา เกษตรกรรายเล็กจะอยูรอดได ตองทํานาผสมหรือไมหันรวมกลุมกันทํานารวมกัน
แบบครบวงจร ปลูกเอง แปรรูปเอง และขายเอง ถาไมทํา ไมรูจักปรับตัวก็ตองเปล่ียนอาชีพไปทําอยางอ่ืน
แทน”

สวนที่ถามวา ประเทศไทยพรอมรับเออีซีไหม ดร.บัญชา ใหคําตอบ...ธุรกิจภาคเอกชนรายใหญ และ
ขาราชการกระทรวงพาณิชยที่ทําหนาที่เจรจาการคาระหวางประเทศ มีความพรอมรูทุกเรื่อง แตกระทรวง
เกษตรและสหกรณ วันนี้จะมีคนรูเรื่องเออีซีสักกี่คน...ถาไมเช่ือลองเรียกมาซักถามได รูมากแคไหน (ถาไม
นับกรณีรูวามี 10 ประเทศ แตละประเทศมีธงแบบไหน)

ไชยรัตน สมฉุน


